

NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9/11

Để mọi người dân đều thượng tôn pháp luật

Năm 2021, mặc dù vẫn tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh vẫn được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, đưa pháp luật vào cuộc sống.



Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh.

Với vai trò cơ quan thường trực, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời ban hành nhiều văn bản triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2021. Nội dung pháp luật được tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về cơ bản đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế và nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Để công tác tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả trong thời gian tới, các cơ quan thành viên hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, PBGDPL đối với các lĩnh vực pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, đơn vị mình, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, kết hợp tuyên truyền pháp luật với xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác hướng dẫn, định hướng, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong công tác PBGDPL theo từng năm, từng giai đoạn.

Đông chí Trần Hữu Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh

Trong mỗi giai đoạn, căn cứ nhu cầu thực tế của cán bộ, nhân dân, các cấp, các ngành đã tập trung tuyên truyền phổ biến Hiến pháp và các luật, bộ luật. Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và in 3.500 cuốn tài liệu hỏi - đáp pháp luật về bầu cử; tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan; tổ chức 53

hội nghị tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử tại các sở, ngành, đơn vị và địa phương cơ sở. Tuy nhiên, năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát trở lại nên việc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số luật. Năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sở Tư pháp đã lồng ghép thực hiện nội dung một số đề án vào các buổi tuyên truyền phục vụ bầu cử; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà Lê Thị Thủy, Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp cho biết: Cùng với duy trì hiệu quả các chuyên mục phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý trên Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, zalo) để tuyên truyền, PBGDPL. Đây được coi là công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân. Hiện nay, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đều duy trì hoạt động thường xuyên các cổng thông

tin điện tử, cập nhật, đăng tải các tài liệu PBGDPL như số tay hỏi - đáp, tờ gấp, chương trình phóng sự, tọa đàm và các tin, bài phản ánh các hoạt động PBGDPL của cơ quan, đơn vị mình... giúp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành triển khai PBGDPL hiệu quả, thuận lợi và tiết kiệm thời gian cũng như giúp người dân dễ tiếp cận thông tin về pháp luật.

Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ điều kiện, tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị được giao tổ chức quán triệt, thực hiện các nội dung. Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung quanh vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, biển giới, hải đảo; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách tư pháp, chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội... Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tự tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chấp hành pháp luật và chấp hành pháp luật; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo bà Khúc Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh: Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền được thông tin về pháp luật và khuyến khích công dân chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật. Khuyến khích mọi người nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Ngày Pháp luật không chỉ giới hạn là ngày 9/11 mà cần được coi là điểm mốc, là sự chỉ đạo kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng nhằm nhắc nhở, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phần đầu cả 365 ngày trong năm mọi tổ chức, cá nhân đều thượng tôn pháp luật.

TẮT ĐẠT

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Với phương châm "Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, hiệu quả", thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Thái Bình luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Viện trưởng Viện KSND thành phố Phạm Mạnh Tính cho biết: Để thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, ngay từ đầu năm, Viện KSND thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác, yêu cầu trách nhiệm cụ thể, tiến độ thực hiện rõ ràng. Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo sát sao hàng tuần trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện từng chỉ tiêu, từng khâu công việc. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị chỉ đạo xây dựng lịch làm việc linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Định kỳ hàng tháng, Viện KSND thành phố phối hợp với cơ quan điều tra đánh giá tình hình tội phạm để chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cùng với đó, tăng cường thực hiện nhiệm vụ ngay từ giai đoạn tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, đặc biệt là các tin báo có liên quan đến băng nhóm tội phạm như những vụ việc dư luận xã hội quan tâm để tham mưu Viện KSND tỉnh chỉ đạo. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, thực chất các hoạt động khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết hiện trường và áp dụng

biện pháp bắt buộc chữa bệnh, thi hành án hình sự, tạo chuyển biến thực chất, mạnh mẽ, chú trọng bảo vệ quyền con người, nhất là sức khỏe, chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và thi hành án. 9 tháng đầu năm 2021, Viện KSND thành phố đã xác định được 15 vụ án điểm, kiểm sát 106 tin báo, kiểm sát điều tra 224/336 bị can, truy tố 160 vụ/242 bị can, xét xử sơ thẩm 165/256 bị cáo; kiểm sát việc tạm giữ 142 người, tạm giam 172 người, thi hành án hình sự 417 người; kiểm sát quyết 625 vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Lãnh đạo thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 13 vụ, tố chức 3 phiên tòa hình sự, dân sự trực tuyến, 31 phiên tòa sơ thẩm... Một số vụ án điển hình đã được xử lý nghiêm minh như vụ án Nguyễn Xuân Trường phạm tội cố ý gây thương tích; vụ Lê Mai Anh (tức Chúc Nhi) cùng đồng phạm phạm tội hủy hoại tài sản; vụ Nguyễn Văn Cường (tức Cường Dụ) cùng đồng phạm phạm tội cố ý làm hư hỏng tài sản... Thời gian tới, Viện KSND thành phố tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, tăng công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiến quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự các vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, công bằng.

MINH NGUYỄN



Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình trao đổi nghiệp vụ.

Trường Mầm non Đông Động (Đông Hưng) luôn chú trọng xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, tích cực cho trẻ, nhiều năm liên tục đứng trong top đầu khối giáo dục mầm non của huyện. Bước vào Trường Mầm non Đông Động cứ ngỡ vào vườn cổ tích. Các phòng học được thiết kế, bày trí vui mắt với các hình ảnh, sắc màu ngộ nghĩnh, sắp xếp theo từng chủ đề, chủ điểm đưa vào các câu chuyện cổ tích luôn thu hút sự chú ý và hỗ trợ đắc lực cho việc học tập của các bé. Sự chăm bẵm, nâng niu từng bữa ăn, giấc ngủ cũng tạo sự gắn kết bền chặt giữa cô và bé, vì vậy mỗi ngày đến trường với các bé ở đây đều là một ngày vui và bổ ích. Nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được vui chơi, học tập, phát triển. Chị Vũ Thị Thu Huyền, phụ huynh em Nguyễn Tiến Gia Nghĩa, lớp 5 tuổi A cho biết: Chúng tôi rất yên tâm gửi gắm con em ở đây. Các cô giáo coi các cháu như con em mình. Đây thực sự là môi trường thân thiện để các cháu phát triển toàn diện, là những bé khỏe, bé ngoan.

Để có được sự tin tưởng này, Ban Giám hiệu nhà trường, các cô giáo không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm nâng cao chất

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG ĐỘNG "Vườn ươm" tuổi thơ

lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô giáo Phạm Thị Thanh Hào, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Động cho biết: Để tạo môi trường tốt nhất cho trẻ và chơi vừa học thì giáo viên phải có trình độ sự phạm cao, yêu nghề, yêu trẻ. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay, 100%

cán bộ, giáo viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn là 69%. Bản thân mỗi cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới, sáng tạo trong mỗi giờ lên lớp, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phần mềm, thiết bị sẵn có vào các tiết dạy để bé hứng thú với việc học. Nhà trường thường xuyên tổ chức



Giờ học vẽ của cô và trò Trường Mầm non Đông Động.

hội thi giáo viên dạy giỏi, thi trang trí lớp học, thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học... Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp huyện các năm học đều đạt 25 - 30%. Mỗi năm học, các cô giáo tự làm trên 50 bộ đồ dùng, đồ chơi từ các vật dụng đã qua sử dụng phục vụ việc học vừa giảm chi phí vừa góp phần bảo vệ môi trường. Với phương pháp giáo dục: lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường quan tâm, theo dõi tâm sinh lý từng bé để đưa ra hình thức giáo dục phù hợp, khơi dậy và phát huy tính ham học hỏi, sáng tạo của trẻ.

Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ được nhà trường đặc biệt quan tâm, làm tốt, thông qua việc thường xuyên phối hợp với Trạm Y tế xã, ban đại diện hội phụ huynh học sinh, ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm sạch. Để bữa ăn của trẻ đầy đủ dinh dưỡng, nhà trường đã xây dựng bếp ăn theo tiêu chuẩn một chiều, xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn trên phần mềm "Quản lý nuôi ăn bán trú", thực hiện thực kiểm 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Trẻ được cân, đo theo dõi biểu đồ phát triển hàng tháng, trẻ bị suy dinh dưỡng được ăn phục hồi dinh dưỡng 2 lần/tuần. Bên cạnh đó, nhà trường còn tuyên truyền kiến thức về chăm sóc, giáo dục trẻ theo khoa học cho các bậc phụ huynh; phối hợp với

hội phụ huynh tổ chức "Ngày hội dinh dưỡng"; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tiêm phòng cho trẻ, cân đo hàng tháng, hàng quý, tổng hợp kết quả khám, trao đổi tình hình sức khỏe với gia đình để phối hợp chăm sóc trẻ. Do vậy, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường các năm học đều đạt trên 96%, không xảy ra ngộ độc thực phẩm tại trường. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên xã tăng qua học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng, tết Nguyên đán.

Để dạy học tốt, nhà trường đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của cấp trên. Cô giáo Phạm Thị Thu, lớp 4 - 5 tuổi B cho biết: Các cháu đến lớp việc đầu tiên là đo thân nhiệt, vệ sinh cá nhân, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang suốt thời gian ở trường. Các cô thường xuyên khử khuẩn nền nhà, đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh lớp học sạch sẽ.

Với sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, 5 năm liên tục (2017 - 2021) Trường Mầm non Đông Động đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; đặc biệt, năm học 2020 - 2021 Trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

THU HIỀN

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TIẾP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (CÔNG VĂN SỐ 4726/BGDĐT-GDTC NGÀY 15/10/2021 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

Cấp 1	Nguy cơ thấp	Cấp 3	Nguy cơ cao
Cấp 2	Nguy cơ trung bình	Cấp 4	Nguy cơ rất cao

1 2 Tổ chức dạy học trực tiếp
Sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh diễn biến phức tạp

3 Tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học qua truyền hình
Các địa phương quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp
Cấp học phổ thông ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn phòng, chống dịch

4 Dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học... tùy theo tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học
Cấp học mầm non và phổ thông: Giáo viên hướng dẫn phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, học sinh học tập, vui chơi tại nhà
Phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, học qua truyền hình
Có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến, học qua truyền hình

TTXVN